



ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งผู้ช่วยกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

.....

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งผู้ช่วยกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๔ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) และทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft office) โดยวิธีปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ จังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งผู้ช่วยกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วัน และเวลาสอบ	วิชาที่สอบ และรายละเอียดการสอบ	สถานที่สอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.	รายงานตัวและตรวจหลักฐานการที่ใช้แสดงตน พร้อมจัดทำแบบแสดงความคิดเห็น	ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ๔๐๑ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind) และพฤติกรรมของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับงานในหน้าที่	ณ ห้องประชุมเอกชัย ๔๐๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

๒. ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่สอบและรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา ที่กำหนด

๓. การแต่งกาย ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกแต่งกายเข้าห้องสอบให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๔. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้ารับการคัดเลือก ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันสอบคัดเลือก หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกก็ได้

๕. การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามลำดับเลขประจำตัวสอบ

๖. ขณะที่รอเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบนั่งในบริเวณที่จัดให้ ห้ามใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้มีสิทธิเข้าสอบรายอื่น และพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งทันทีที่เรียกให้เข้ารับการประเมิน

๗. ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้นี้อย่างเคร่งครัด

๘. เมื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้วเสร็จ ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบออกจากสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้มีสิทธิเข้าสอบรายอื่นที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้มีสิทธิเข้าสอบรายอื่นที่อยู่ระหว่างการประเมิน

๙. ผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และ/หรือคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ อาจพิจารณาสั่งให้ยุติการสอบ หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ ทั้งนี้ การวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด

๑๐. การตัดสินใจและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ และการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด

/(ง) การประกาศ...

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งผู้ช่วยกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งผู้ช่วยกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และทางเว็บไซต์ของจังหวัดสมุทรสาคร www.samutsakhon.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นางอังคณา ชิตะติตติ)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งผู้ช่วยกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นางสาวอุ๋นเรื่อน แก้วเกตุ	
๒	๐๐๓	นายสุเมธ อัดโสภณวัฒนา	
๓	๐๐๖	นางสาววณิชชา ดันตอมรพงษ์	
๔	๐๐๗	นางสาวพวงผกา คำวัฒน์กุล	
๕	๐๐๘	นายกฤษณ์ อายุสุข	
๖	๐๑๓	นายนรุตม์ มาบุญธรรม	
๗	๐๒๐	นางสาวประภาวรรณ อินทุยศ	
๘	๐๒๓	นางภัทราวดี สุวรรณมาใจ	
๙	๐๒๗	นางสาวนฤมล พลท้าว	
๑๐	๐๓๑	นายศตวรรษ ปะเพระตา	
๑๑	๐๓๔	นางสาวณัฐสุดา คู่ย์สวัสดิ์	
๑๒	๐๓๕	นางสาวชนิษฐา สายน้ำผึ้ง	
๑๓	๐๓๖	นายสันติ มีศรี	
๑๔	๐๓๗	นางรดาภัทร อภิโชติเมธา	
๑๕	๐๓๙	นางสาวฤทัยรัตน์ เอี่ยมมัจฉา	
๑๖	๐๔๗	นางสาวนันทนัท สุวรรณชัย	